

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v triển khai thực hiện một số công tác đối  
với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Thời gian gần đây, hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” với tên gọi đầy đủ là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin Lành thế giới”, do Ahn Sahng Hong (1918-1985) sáng lập 1964 tại Hàn Quốc, hiện do bà Jang Gil Ja (“Đức Chúa Trời Mẹ”) điều hành tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, một số đối tượng “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” từ các tỉnh, thành khác đến Quảng Nam chia thành nhiều nhóm nhỏ, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động nhằm phát triển “tà đạo” với nhiều dấu hiệu tiêu cực, có yếu tố mê tín, dị đoan, trục lợi cá nhân, gây bức xúc và phản nộ trong quần chúng Nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục.

Thực hiện Công văn số 2731/SGDDĐT-VP ngày 08/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ về phương diện tổ chức đối với “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, không cho hình thành tụ điểm hoạt động, không chấp thuận đăng ký dưới mọi hình thức (*thành lập câu lạc bộ, chương trình ngoại khoá...*) tại các đơn vị trường học.

2. Thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” gây ra để nâng cao nhận thức, cảnh giác, không bị lôi kéo; đồng thuận trong nhìn nhận, phê phán, phát giác, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo của Hội Thánh trên; trường hợp vi phạm thì xử lý theo quy chế kỷ luật của đơn vị theo đúng quy định pháp luật.

Nhận được công văn này Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**TRƯỞNG PHÒNG**

